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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
สมัยสามัญที ่2 ครัง้ที่ 1/2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563 

วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมสภาชัน้ 2 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าศิลา 

.................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเริง ดวงแก้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศลิา เริง ดวงแก้ว  

2 นายสันติ มังคละแสน รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สันติ มังคละแสน  

3 นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา อุทัย จันทร์ใส  

4 นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ แสง บัวฮมบุลา  

5 นายไสว แสนแสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไสว แสนแสง  

6 นายเกียรติชัย เอกวงษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติชัย เอกวงษา  

7 นายสมศักดิ์ ละโป้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมศักดิ์ ละโป้  

8 นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ สนอง โคตรบุญเรือง  

9 นายเดช บุญกรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เดช บุญกรรม  

10 นายสาคร ชามะลิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สาคร ชามะลิ  

11 นายสงค์ พรรณมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สงค์ พรรณมาตย ์  

12 นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ณรงค์ สวัสด ี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีฯ อาทิตย์ จักษุจินดา  
2 นายอนูน อุทิศหนองแวง รองนายกเทศมนตรีฯ อนูน อุทิศหนองแวง  
3 นายสุเวช ตาทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ สุเวช ตาทิพย์  
4 นายบุญเลี้ยง ประครองเส็ง เลขานุการนายกฯ บุญเลี้ยง ประครองเส็ง  
5 นายทองแดง ทิพย์หนองแวง ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีฯ 
ทองแดง ทิพย์หนองแวง  

6 สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลฯ ดาเรศ ประจันนวล  
7 นายชยพล ไชยมาตร รองปลัดเทศบาลต าบลฯ ชยพล ไชยมาตร  
8 นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านักปลัดฯ สัณฐิติ ปาระพิมพ์  
9 นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หน.ฝ่ายบริหารงาน

คลัง 
จารุวรรณ จักษุจินดา  

10 นายธานินทร์ ยศรักษา ผู้อ านวยการกองช่าง ธานินทร์ ยศรักษา  
11 นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กัญยานันท์ โสมศรีแพง  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

12 นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง  
13 นางพิมพ์พร ลับภู หัวหน้าฝ่ายสังคม

สงเคราะห์ 
พิมพ์พร ลับภู  

14 นายภัคภาคิน วงศ์อนุ หัวหน้ากองการศึกษา ภัคภาคิน วงศ์อนุ  
15 นายฐนิสพงศ์ ศรีเพชร นิติกร ฐนิสพงศ์ ศรีเพชร  
16 นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ ์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์  
17 นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
กุลิสรา แสนเกตุ  

18 นายถนอม ศรีลาชัย (ควบคุมเครื่องเสียง) ถนอม ศรีลาชัย  
 
ที่ประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เปิดประชุมเวลา  09.30 น.  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเริง  ดวงแก้ว  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ได้ 

ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1/2563     
ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯได้ด าเนินการจัดส่งส าเนาเอกสารประกอบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น ในวันนี้สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลามาเข้าประชุมครบองค์ประชุม บัดนี้ได้เวลากระผมขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่  2 ครั้งที่  1/2563    
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประธานสภาเทศบาลฯ แนะน าข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ และพนักงานโอน( ย้าย ) 
1. นางสาวจันทร์สุดา สารพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  
2. นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร ต าแหน่ง นิติกร  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 1 สมัยแรก 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 33 ก าหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมสภาทุก
คราวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบ
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แล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทุกท่าน  มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติ
เห็นชอบต่อรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 1 สมัยแรก 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมสภาฯ
มีมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 1 
สมัยแรกประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
สมาชิกสภาฯ  
รับรอง 11 เสียง  
ไม่รับรอง – เสียง 

   งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญท่ี 1  

สมัยแรกประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เป็นที่
เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3   

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 
 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  (ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 

 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ส านักปลัด 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว ) เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ญัตตินี้เรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบล
ท่าศิลา เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ 
จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ส านักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ มีความ
ประสงค์จะเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา  

ด้วยปัจจุบันเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของเทศบาลต าบลท่าศิลา ช ารุด ซึ่งท าการซ่อมแซม 
แล้วแต่ปรากฏว่าค่าซ่อมแซมมีราคาสูงกว่าราคาท่ีจะซื้อใหม่ และปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าศิลาต้องขอความ
อนุเคราะห์ยืมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าศิลา (รพ.สต.ท่าศิลา) ทุก
ครั้งที่มีการประชุม  จึงเห็นควรที่จะซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ใหม่ระดับXGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens เพ่ือใช้ในส่วนราชการและมีไว้เพ่ือการน าเสนองานต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลท่าศิลา 
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หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
 

เหตุผล 
ด้วยส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา มีความจ าเป็นต้องใช้งานเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับXGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เพ่ือใช้ในส่วนราชการและมีไว้เพ่ือการน าเสนองานต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลท่าศิลา หรือกลุ่มงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯลฯ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพ่ือ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
รายการโอนลด  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
-งานบริหารทั่วไป (00111)  
-หมวดค่าใช้สอย  
-ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ  
-งบประมาณตั้งไว้ 1,671,920 บาท (หน่ึงล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  

-คงเหลือก่อนโอน 729,620 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
-โอนลดครั้งนี้ 42,500บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายการโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
-แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
-งานบริหารทั่วไป (00111)  
-หมวดค่าครุภัณฑ์  
-ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
-งบประมาณตั้งจ่าย 42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพ่ือฉายภาพจาก

คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
 

เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด โดยโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
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ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ      

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้
ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น  ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ฯ ข้ า ร า ช ก า ร ที่ เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม                  
กระผม นายเดช บุญกรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 ส าหรับเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ลักษณะการซื้อเข้ามาเป็นแบบไหน แบบแขวนหรือแบบตั้ง
โต๊ะ อยากให้เป็นโมเดลที่ทันสมัยครบวงจร สินค้าเหมาะสม ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายมี
มาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ให้ติดตั้งไว้ประจ าห้องประชุมเลยได้ไหม ไม่
ต้องเคลื่อนย้าย  ด าเนินการจัดซื้อ 2 เครื่องได้หรือไม่      

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสนอง โคตรบุญเรือง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 
เห็นด้วยนะครับกับการจะซื้อเครื่อง เพราะเทศบาลต าบลท่าศิลาเราเป็นเทศบาล
ระดับกลาง จะไปยืมหน่วยงานอ่ืนมาใช้ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่งบประมาณเราก็มี ควร
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่เป็นของส านักงานฯเพ่ือความสะดวกในการใช้
งาน 

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (สัณฐิติ ปาระพิมพ์) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม  กระผม นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุด อะไหล่ในการซ่อมไม่มีแล้วนะครับ เพราะเครื่องเดิมซื้อ
เมื่อประมาณ 10 ปี ส่งซ่อมไปแล้วไม่มีอะไหล่ ที่ผ่านมาเวลามีการประชุมและการ
จัดการอบรมต่าง ๆ จะมีการท าหนังสือขอยืมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไปที่
หน่วยงานอ่ืน เป็นประจ า เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ระดับ XGA จะมีอยู่ 4 ขนาด  
1. ขนาด 2500 ANSI Lumens  
2. ขนาด 3000 ANSI Lumens  
3. ขนาด 3500 ANSI Lumens  
4. ขนาด 4000 ANSI Lumens  
ที่มีการก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วยงาน
ของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา มาตรฐานครุภัณฑ์  ให้ดูที่ รายละเอียดนะครับ 
งบประมาณ 42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สมาชิกสภาฯอยากให้
มีการใช้ระบบติดผนัง ถ้าเราจะท าการจัดซื้อเราสามารถให้ผู้รับจ้างติดตั้งที่ผนังได้นะ
ครับ แต่ถ้าเรามีการออกนอกสถานที่ แล้วจะมีการน าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เราก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายอีก แต่ถ้าอยากให้แบบติดผนังนั้นไม่มีปัญหานะครับ แต่
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ขนาดสูงสุดอยู่ที่ 54,400 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เราสามารถเลือก
ได้แต่ทางสักปลัดฯก็เลือกแล้วว่าจะขนาด 4000 ANSI Lumens  

เลขานุการสภาฯ (นายอุทัย จันทร์ใส) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม  กระผม นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ดูจากการ
โอนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ท าไมไม่โอนครั้งเดียวให้
พอไปเลย ติดสองเครื่องเลยดีไหม จะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้าย                 

นายกเทศมนตรีฯ (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ส าหรับการ
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ถ้าเราใช้เครื่องที่คุณภาพ มาตรฐานประสิทธิภาพ
ในการท างานดีอยู่แล้ว แต่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ จะคุ้มค่ามากกว่านะครับ 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ กระผมว่าซื้อเครื่องเดียว
จะเหมาะสมมากกว่า ขอน าเรียนต่อสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่ เข้าร่วม
ประชุม  กระผม นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 ก็
พอจะเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อเครื่อง ในความคิดเห็นส่วนตัว บางท่าน
บอกว่าติดผนังดี แต่ถ้าให้ดีที่สุดเคลื่อนที่ได้จะเหมาะสมกว่า เพราะสามารถน าไป
ไหนมาไหนได้สะดวก และตองเข้าใจนะครับ ว่างบประมาณที่ขอโอนเป็น
งบประมาณจากเงินเดือนของพนักงาน และมีการค านวณไว้แล้วเผื่อเหลือเผื่อขาด 
กระผมเห็นด้วยในการโอนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายไสว แสนแสง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม  กระผม นายไสว แสนแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 เห็น
ด้วยครับกับที่ได้อภิปรายมา งบประมาณที่ขอโอนลดจ านวน 42 ,500 บาท คิดว่า
เป็นงบประมาณที่ เหมาะสมแล้วนะครับ ในการจัดซื้อเพ่ือให้ ได้ เครื่องฯที่มี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่ เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายสงค์ พรรณมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 ก็
พอจะเข้าใจในกระผมเห็นด้วยกับเหตุผลของแต่ละท่าน จัดซื้อแบบพกพาได้ก็
เหมาะสมแล้วครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทุกท่านยกมืออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ใน
การจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  
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ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
   อนุมัติ ..........11..........เสียง 
   ไม่อนุมัติ .........-........... เสียง 
   งดออกเสียง ........1........  เสยีง 
 

ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าศิลา 
   เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายเริง ดวงแก้ว) เรียนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ 

ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ญัตติการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าศิลา 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรืปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 นี้เป็นการเสนอ
โดยนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เรียนเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ (นายอาทิตย์ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม
นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา  

อ้างถึงหนังสือที่ สน 0023.3/ว 1368 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 
เรื่อง เร่งรัดการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ตามที่จังหวัดสกลนคร แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
กระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งวดที่ 1 และงวดที่ 2 และได้ขอความร่วมมือ
บันทึกข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ผ่านโปรแกรม 
“ส ารวจประชากรสุนัขและแมวแบบ offline” โดยให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบ ความละเอียดนั้น 

จังหวัดสกลนคร ได้รับรายงานผลการด าเนินงานการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ  

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และการจัดซื้อวัคซีนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่1 และ
งวดที่ 2 แล้วบางแห่ง จึงให้ด าเนินการดังนี้ 

1) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการออกเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ 
เร่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563   
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2) เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ด าเนินการจัดซื้อวัคซีน และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ครบทั้งสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

3) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ด าเนินการบันทึกข้อมูลจ านวนสุนัข
และแมวในระบบ Rabies One Data ตามหนังสือที่ อ้างถึง 4 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 1-3 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 ในจังหวัดสกลนครทราบ ในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์
อิ เล็กทรอนิกส์  Sakon.dla@hotmsil.com ภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 
2563  

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก โดยผู้ป่วยที่แสดงอาการ 
ของโรคจะเสียชีวิตทุกราย และโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับมีการร้องเรียนเหตุร าคาญจาก
การเลี้ยงสุนัขและแมว คณะกรรมการสาธารณสุขในคราวการประชุมครั้งที่ 13 -5/2561 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 มีมติให้ออกค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการ
ปล่อยสัตว์เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเหตุร าคาญ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่
ราชการส่วนท้องถิน่ ต่อไป  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกค าแนะน าต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เพ่ือประโยชน์ในการดูแล ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรา 29 แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็น
เขตให้เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว โดยได้ด าเนินการภายใต้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

(1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวต่อราชการส่วนท้องถิ่น 
(2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้

ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อ
สุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(3) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการหรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมีอาการของโรค
พิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อส่วนราชการส่วนท้องถิ่นทันทีเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
ทั้งนี้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องประสานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือส านักงานปศุสัตว์เขตแล้วแต่กรณี เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

(4) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้
เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

 

มาตรการควบคุมด้านสุขลักษณะ 
(1)ให้เจ้าของสุนัข และแมวดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอรวมทั้งควบคุมดูแล

มิให้ก่อเหตุเดือดรอ้นร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

mailto:Sakon.dla@hotmsil.com%20ภายในวันที่
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(2)เมื่อน าสุนัข และแมวออกจากสถานที่เลี้ยงให้เจ้าของสุนัข และแมวควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 

ทั้งนี้โดยมีตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแนบท้ายค าแนะน านี้ 
ข้อ 2 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสุนัข และแมวในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน

ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยด าเนินการดังนี้ 

2.1 กักสุนัข และแมวดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน แล้วไม่มีผู้ใดมา
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ ให้สุนัข และแมวนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่หากมีเจ้าของมารับ
ภายใน 30 วัน ให้ผู้นั้นเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงสุนัข และแมวนั้นตามที่ได้ใช้จ่ายจริงแก่ราชการส่ วน
ท้องถิ่น 

2.2 กรณีที่การกักสุนัข และแมวไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจะขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นก่อนครบก าหนด 30 วันก็ได้ 
แล้วหักค่าใช้จ่ายและเก็บเงินส่วนที่เหลือแทนสุนัข และแมวได้ 

2.3 กรณีที่ปรากฏว่าสุนัข และแมวนั้นแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ทันที 

ข้อ 3 ในกรณีที่มีสุนัข และแมวจรจัดในพ้ืนที่ราชการส่วนท้องถิ่นควรประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือส านักงานปศุสัตว์เขตแล้วแต่กรณี ด าเนินการควบคุมจ านวนสุนัข และแมวจรจัด 
และให้ได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ 4 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่ วถึง กรณีที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่  ต้องเพ่ิมมาตรการในกา รสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน 

ข้อ 5 กรณีราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สุนัขและแมวแล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป 

ข้อ 6 เมื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดย
เคร่งครัด 

ข้อ 7 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ราชการส่วนท้องถิ่นยังมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อีกด้วย 

จึงเสนอสภาฯเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลท่าศิลา เรื่อง การควบคุม 
การเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาท่าน
ใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผมนายเดช 
บุญกรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาเขต 2  กระผมอยากจะเรียนถามในส่วน
ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณนี้ไม่ได้อยู่ในงบประมาณใช่หรือไม่  
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ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา เทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าศิลา เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติเฉพาะกิจที่
หน่วยงาน คือหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศต้องออกเป็นเทศบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็น
เมืองพัทยา เทศบาลฯ องค์การบริหารส่วนต าบล เพราะเป็นโครงการฯพระราชด าริ
ของ กรมเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามที่จังหวัดสกลนคร 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป 
การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามที่จังหวัด
สกลนครได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมกระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 และได้ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวใน
ระบบ Rabies One Data ผ่านโปรแกรม “ส ารวจประชากรสุนัขและแมวแบบ 
offline” โดยให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และ
รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ความละเอียดนั้น 

รัฐบาลจะมีงบประมาณอุดหนุนเข้ามา เกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือเป็นโมเดลทั่ว
ประเทศ เป็นรูปร่างมาแบบนี้ทั่วประเทศ เราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ถ้าไม่ท า
ถือว่าละเลยในการปฏิบัติ เพราะนั้นเราต้องออกเทศบัญญัตินี้ครับ ขอน าเรียนต่อ
สภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 การ
ควบคุมการเลี้ยงสุนัข และแมว รวมถึงสัตว์ประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ เช่น โค กระบือ 
เป็ด ไก่ ห่าน ฯลฯ และอีกประเด็น เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว เจ้าของสัตว์ ต้อง
ได้เสียค่าธรรมเนียม แล้วค่าธรรมเนียมยังไม่ได้ระบุในเนื้อหา อยากทราบว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ 

ปลัดเทศบาลฯ (สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่
เข้าร่วมประชุม กระผม สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
เทศบัญญัตินี้ จะควบคุมทุกประเภทนะครับ แต่เน้นแมว กับสุนัข เพราะว่ามีโรคพิษ
สุนัขบ้า ที่ เกิดได้กับแมวด้วย แต่สัตว์ประเภทอ่ืนก็ควบคุมด้วยเช่นกัน การขึ้น
ทะเบียนนั้นต้องรอดูบทเฉพาะกาลอีกครั้งว่าจะก าหนดไว้ว่าอย่างไร ขอน าเรียนต่อ
สภาฯ  

เลขานุการสภาฯ (นายอุทัย จันทร์ใส) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายอุทัย จันทร์ใส เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา อย่างที่
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ท่านปลัดได้ชี้แจงนะครับ ว่าจะควบคุมสัตว์ทุกประเภท ถ้าจะร่างเป็นเทศบัญญัติ ฯ
ไม่ขัดข้องนะครับ 

รองประธานสภาฯ (นายสันติ มังคละแสน) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุม กระผมนายสันติ มังคละแสน รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ถ้ามี
การควบคุมสัตว์เลี้ยงถือว่าดีนะคับ ยิ่งทุกประเภทจะเป็นผลดีและปลอดภัยแก่พ่ีน้อง
ประชาชน เพราะมีการควบคุมการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคต่าง ๆ มีการรักษา ใส่ใจการ
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เพิ่มขึ้นท าให้ประชากร ไม่ว่าเด็กเล็ก เด็กโต ผู้สูงอายุ เพราะบางพื้นที่ 
สุนัขดุมากนะครับ ถ้าจะมีการท าเทศบัญญัติควบคุมสัตว์ขึ้นมา เห็นด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ชุมยกมือ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าศิลา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. 2563 ยกมือครับ 

ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เห็นชอบ ................11............ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ .............-............... เสยีง 
 งดออกเสียง ...............1............ เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลท่าศิลา เร่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย

สุนัขและแมว พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ ปัจจุบัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก

สภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ดิฉัน นางสาวจารุ
วรรณ จักษุจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ขอรายงานสถานะการเงิน การคลัง ณ 
ปัจจุบัน ดังนี้ 

ตามเอกสารจากงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรบัและเงินสะสม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ประมาณรายจ่าย ณ 
ปัจจุบนั 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ 
รวม 

รวมจ่ายจากเงิน
สะสม 

รวม แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 00110 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน00120 

แผนงาน
การศึกษา 
00210 

รายจ่าย 
งบกลาง 23,003,805.00 7,232,317.00 7,232,317.00 - 7,232,317.00 - - - 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 874,880.00 874,880.00 - 874,880.00 874,880.00 - - 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 17,207,960.00 4,985,172.00 4,985,172.00 - 4,985,172.00 2,492,816.00 123,420.00 1,306,920.00 

ค่าตอบแทน 179,700.00 8,309.75 8,309.75 - 8,309.75 3,153.25 - - 

ค่าใช้สอย 7,076,191.00 2,624,942.07 2,624,942.07 - 2,624,942.07 1,129,372.07 198,780.00 348,500.00 

ค่าวัสดุ 3,647,051.00 535,665.84 535,665.84 - 535,665.84 234,005.90 62,850.00 186,955.94 

ค่าสาธารณูปโภค 476,919.00 134,848.45 134,848.45 - 134,848.45 122,914.05 - 8,777.90 

ค่าครุภัณฑ์ 438,600.00 277,000.00 277,000.00 - 277,000.00 220,000.00 - - 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,573,000.00 865,500.00 865,500.00 2,650,500.00 3,516,000.00 - - - 

เงินอุดหนุน 4,108,000.00 942,000.00 942,000.00 - 942,000.00 - - 942,000.00 

รวมจ่าย 62,335,866.00 18,480,635.51 18,480,635.51 2,650,500.00 21,131,135.51 5,077,141.27 385,050.00 2,793,153.84 

รายรับ 
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ภาษีอากร 160,000.00 - - - - - - - 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

116,300.00 9,254.00 9,254.00 - 9,254.00 - - - 

รายได้จากทรัพย์สิน 330,000.00 137,885.10 137,885.10 - 137,885.10 - - - 
รายได้เบ็ดเตล็ด 60,000.00 18,832.00 18,832.00 - 18,832.00 - - - 
รายได้จากุทน 10,000.00 - - - - - - - 
ภาษีจัดสรร 22,952,000.00 8,252,771.46 8,252,771.46 - 8,252,771.46 - - - 
เงินอุดหนุนทั่วไป 38,707,566.00 16,591,550.24 16,591,550.24 - 16,591,550.24 - - - 

รวมรับ 62,335,866.00 25,010,292.80 25,010,292.80 - 25,010,292.80 - - - 
รายรับสุงกว่าหรือต่ ากว่ารายจา่ย   6,529,657.29      

รายการ/หมวด 
แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 00230 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
00240 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

00250 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 00260 

แผนงานงบกลาง 
00410 

  

รายจ่าย 
งบกลาง - - - - - 7,232,317.40   

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

- - - - - -   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - 448,200.00 613,816.00 - - -   

ค่าตอบแทน - 3,056.50 2,100.00 - - -   

ค่าใช้สอย 51,110.00 - 857,050.00 - 40,130.00 -   

ค่าวัสดุ - 18,975.00 32,879.00 - - -   

ค่าสาธารณูปโภค - - 3,156.50 - - -   

ค่าครุภัณฑ์ - 57,000.00 - - - -   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 3,516,000.00  - -   

เงินอุดหนุน - - -  - -   

รวมจ่าย 51,110.00 527,231.50 5,025,001.50 - 40,130.00 7,232,317.40   

รายรับ 

ภาษีอากร - - - - - -   

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

- - - - - -   

รายได้จากทรัพย์สิน - - - - - -   

รายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - -   

รายได้จากทุน - - - - - -   

ภาษีจัดสรร - - - - - -   

เงินอุดหนุนทั่วไป - - - - - -   

รวมรับ - - - - - -   
รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจา่ย - - - - - -   

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณ ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าศิลา มีเงินรายรับทั้ งสิ้น 25,010,292.80 บาท 
รายจ่ายจ านวน 18,480,635.51 บาท  รายรับสูงกว่ารายจ่าย 6,529,657.29 
บาท ในงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  มีการ
จ่ายเงินสะสมไปทั้งสิ้น 2,650,500.00 บาท ซึ่งเป็นงานเคหะและชุมชน ส่วนการ
จ่ายขาดเงินสะสมไปล่าสุดนั้น อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการประกาศฯ ขอน าเรียน
สภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ท่านใดจะสอบถามหรือไม่เข้าใจเรียนเชิญครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วม
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ประชุม กระผม นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 
สอบถามเพ่ิมเติมครับมีโครงการไหนบ้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม 
ดิฉัน  นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ไตรมาสแรกเงิน
อุดหนุนทั่วไปเข้าครบแล้วโครงการที่มีในเทศบัญญัติที่ยังไม่ด าเนินการ มีจ านวน 7 
โครงการ ดังนี้ 
1. คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุดมพัฒนา  
2. โครงการรางระบายน้ าทุ่งสวรรค์  
3. โครงการรางระบายน้ าท่าดินแดง 
4. โครงการรางระบายน้ าท่าศิลา  
5. โครงการรางระบายน้ าสีสุก 
6. ปรับปรุงต่อเติมคอนกรีตเสริมเหล็กท่าศิลา 
7. ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัดเทศบาลฯ (สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม สิบ
ต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา โครงการต่างๆ ที่ยังไม่
ด าเนินการ น่าจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพราะ
จะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ รายได้ต่าง ๆ ก็คงที่และจากการวิเคราะห์แล้วจะเร่งให้
แล้วเสร็จครับ ประมาณเดือนมิถุนายน จะดูว่ามีรายได้เพ่ิมหรือไม่  และต้องดูว่า
รัฐบาลมีรายได้ที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาลฯ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สีสุกห้วยโมง ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว
ท าไมถึงได้ล่าช้า 

ผอ.กองช่าง (นายธานินทร์ ยศรักษา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายธานินทร์ ยศ
รักษา ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สีสุกห้วยโมง 
นั้นมีการด าเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ในช่วงระยะด าเนินการ 
 

ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  เรียนเชิญครับ 
หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม ดิฉัน นางพิมพ์พร ลับภู หัวหน้าฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ มีเรื่องแจ้งสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ดังนี้ 
1.แจ้งการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับแรงงานจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจัดท าไม้
กวาดดอกหญ้า มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 20 ราย วัสดุอุปกรณ์แรงงานจังหวัดเป็นผู้
จัดหามาให้ทั้งหมด และจะมีการจัดประชุมที่ศาลาประชาคมห้วยค าเมย  
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2.การปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชกินได้ จะด าเนินงานพ้ืนที่ด้านหลังของเทศบาลฯ มี
การไปศึกษาดูงานที่หนองแวง เป้าหมาย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่
พนักงานเทศบาลต าบลท่าศิลา ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ กองสวัสดิการฯก าลัง
เตรียม 
3.ผู้สูงอายุ ได้มีประชาชนได้ไปถอนเงิน ซึ่งมีข่าวออกมาว่าถ้าผู้สูงอายุท่านใดไม่มี
การเบิกจ่ายเงิน จะมีการยึดเบี้ยคืน ซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะ ฝากประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้สูงอายุทุกชุมชนเพ่ือทราบ กองสวัสดิการฯจะท าประชาสัมพันธ์อีกครั้ง  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทีเ่คารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายเดช บุญกรรม 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่
ประสานงานส่งหนังสือล่าช้าหรือไม่ เพราะที่ผ่านมากระผมได้ยินประกาศจากก านัน
ผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าไม่มีการเบิกเงินเบี้ยยังชีพจะมีการยึดเงินเบี้ยยังชีพ  

หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ
ผู้บริหารฯข้าราชการที่ เข้าร่วมประชุม ดิฉัน นางพิมพ์พร ลับภู หัวหน้าฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ ส าหรับหนังสือที่ประชาสัมพันธ์ ส าหรับเงินสดให้มารับเงินสดมีจ านวน 7 
ราย ภายใน 15 วัน ถ้าไม่มารับจะน าเงินส่งคืนคลัง ไม่ได้รวมทั้งหมดนะคะ  

ปลัดเทศบาลฯ กรณีท่ีรับเงินสด นั้นให้กองสวัสดิการฯน าเงินไปจ่ายให้ถึงที่เลยนะครับ 
หน.กองสวัสดิการฯ (นางพิมพ์พร ลับภู) รับทราบ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา มีเรื่องแจ้งสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา ดังนี้ 
1.การซ่อมแซมเต็นท์มีการซ่อมแซม จ านวน 5 หลัง  
2.ขอบคุณทุกท่านที่เป็นก าลังใจและมาร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่ผ่านมา  

 3.เรื่องน้ าประปา ตอนนี้วิกฤตแล้วจ านวน 2 แห่ง ประปาค าหล่ม สีสุก ห้วยโมง ทุ่ง
สวรรค์  ส่วนประปาชัยชนะ ได้มีการด าเนินการซ่อมฯส่วนที่ยังพอใช้ได้มีอยู่ 3 แห่ง 
ค าเมย สระบัวแต่ก็ยังมีเรื่องหัวสูบ ประปาหนองลุมพุกเน้นเรื่องการประหยัดน้ า 

 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายงานตลอดนะครับ ที่บริการตลอด 24 
ชั่วโมง ขอน าเรียนต่อสภาฯเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
หัวหน้ากองการศึกษา เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ

ผู้บริหารฯข้าราชการที่ เข้าร่วมประชุม กระผม นายภัคภาคิน วงศ์อนุ หัวหน้ากอง
การศึกษา มีเรื่องแจ้งสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา กองการศึกษาจะมีการจัดมอบใบ
ประกาศนียบัตรของเด็กฯ (บัณฑิตน้อย) ตามแผนงานเป็นการด าเนินการตามเดือน
มีนาคม 2563 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และมีเรื่องแจ้งใหม่คือการส ารวจความ
พร้อมของการรับเด็กเข้า อายุ 3 ปี ตอนนี้อยู่ขั้นการด าเนินการส ารวจ ขอน าเรียน
สภาฯ เพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเดช บุญกรรม) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาทีเ่คารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายเดช บุญกรรม 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 น าเรียนปรึกษาอยากให้มีการจัดการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ขึ้น มีการสนับสนุนงบประมาณ กีฬาจะเป็นทุกประเภทแล้วแต่เจ้าภาพ
จะก าหนดขึ้น ฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณ คณะผู้บริหารฯ เพ่ือพิจารณาฯ 

 - ไฟฟ้าส่องสว่าง ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับ 
เรื่องการติดตั้งจุดไฟฟ้าแสงสว่าง ผิดที่ผิดจุด อยากให้มีการย้ายด้วยนะครับ ที่ผ่าน
มาผู้ที่ไปด าเนินการด าเนินการไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ถ้าไม่ขัดข้อง ไม่ผิดระเบียบ
ปฏิบัติให้มีการแก้ไขด้วย และช่วยส ารวจพื้นที่ก่อนด าเนินการติดตั้ง  

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องอัคคีภัย ให้มีค าสั่งออกให้ชัดเจน ถ้ามี
เหตุฉุกเฉินสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงที  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้
ท ร ง เกี ย รติ ทุ กท่ าน  ค ณ ะผู้ บ ริห ารฯ ข้ า ราชก ารที่ เข้ า ร่ วม ป ระชุ ม  กระผ ม                 
นายสงค์  พรรณมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 ผมมีหลายเรื่องที่
จะเสนอขอบคุณคณะผู้บริหารฯที่อนุมัติโครงการต่าง ๆ ส าหรับเรื่องบ่อขยะอุดม
พัฒนา ณ ปัจจุบันไม่มีระเบียบในการทิ้งขยะ ณ ปัจจุบัน มีขยะ ถุงพลาสติกเกลื่อน
ไปหมด ฝากคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

  -ประปาหนองลุมพุก เริ่มวิกฤตแล้วนะครับ ให้มีการต่อหัวสูบยาวออกไปอีก
ได้หรือไม่ฝากคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายแสง บัวฮมบุลา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้
ท รง เกี ย รติ ทุ กท่ าน  ค ณ ะผู้ บ ริห ารฯ ข้ า ราชก ารที่ เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม  ก ระผ ม                 
นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 ในวาระอ่ืน ๆ กระผม
ขอฝากถึงผู้รับผิดชอบกิจการประปา ประปาหนองค าหล่มเกิดวิกฤตหนักมากนะ
ครับ อยากให้มีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ด้วย และขอบคุณคณะผู้บริหารฯ 
พนักงานขับรถน้ า ที่มีจิตอาสาไปช่วยงานที่วัดบ้านสีสุก และขอชมเชยท่านปลัดฯ ที่
มีการเสนอให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯไปจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายสนอง โคตรบุญเรื่อง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
ฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายสนอง 
โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 2 การร้องเรียนเรื่องน้ าเสีย ไหล
เอ่อออกมาหน้าบ้านของพ่ีน้องประชาชน บ้านข้างเคียง เกิดการร้องเรียนกันเกิดขึ้น 
และอยากให้เจ้าหน้าที่ออกไปแก้ไขปัญหาด้วย และได้รับการตอบรับของเจ้าหน้าที่
อย่างดี ประทับใจครับ  

 -สนามกีฬาต าบลท่าศิลา ให้มีการท าสนามกีฬาหญ้าเทียม ฝากถึงคณะผู้บริหารฯ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ พิจารณาฯ 

 -กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อยากให้มีการจัดขึ้นเพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

 -ปัญหาการท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลต าบลท่าศิลา มีการถกเถียงกันบ่อยครั้ง  
ให้มีการจัดหาคนงานท าความสะอาดรับผิดชอบ 
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 -ห้องน้ าห้องส้วมของตลาดสดเทศบาลฯให้มีการจัดท าประตูปิดไว้ จะได้ไม่มีการมา
ใช้ห้องน้ าในเวลาวิกาล ไม่ให้มีการมั่วสุม 

 -ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีการขยายการติดตั้งเพ่ิมขึ้น เพ่ือความปลอดภัย ส่องสว่างใน
ชุมชนได้ทั่วถึง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายเกียรติชัย เอกวงษา) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม 
กระผม นายเกียรติชัย เอกวงษา) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 ไฟฟ้าส่อง
สว่างชุมชนสีสุก-ห้วยโมง เขต 1 ยังไม่ด าเนินการเลยนะครับ ขอฝากผู้รับผิดชอบเร่ง
ด าเนินการด้วย 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น  ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ฯ ข้ า ร า ช ก า ร ที่ เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  ก ร ะ ผ ม                       
นายณรงค์ สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา เขต 1 กระผมมีปัญหาที่จะน าเรียน
ให้ผู้บริหารฯ รับทราบ ดังนี้ 
-ประปาเจริญชัย ต้องขอบคุณส าหรับการแก้ไขปัญหา เรื่องน้ าประปา สีของน้ ายัง
แก้ไขไม่ได้ฝากคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขระบบกรองน้ าให้ด้วยนะ
ครับ  
-โครงการธนาคารขยะชุมชนสีสุก ได้เริ่มต้นท าโครงการฯขึ้นมาอีกครั้ง และได้มี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้น าชุมชน ประธาน อสม. น าทีม ชุมชนสีสุกห้วย
โมงจะเป็นชุมชนน าร่องต่อไป  

เลขานุการสภาฯ (นายอุทัย จันทร์ใส) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอุทัย จันทร์ใส 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา  
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชื่นชมการท างานของงานป้องกัน ที่มีการ
อยู่เวรยาม และบริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ช่วงนี้ เป็นฤดูแล้ง เกิดอัคคีภัยได้
บ่อยครั้ง ถ้าเกิดเหตุพร้อมกันจะท ายังไง ทั้งที่มีรถดับเพลิงอยู่ 2 คัน แต่มีการใช้แค่
คันเดียว อยากให้มีการจัดการระบบการท างานใหม่ ฝากคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ พิจารณาด้วย 

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ
ผู้บริหารฯข้าราชการที่ เข้าร่วมประชุม กระผม สิบต ารวจโทดาเรศ ประจันนวล 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา กรณีน าเสียของชุมชน หมู่ที่ 1 งานกองช่าง ร่วมกับรพ.
สต.ท่าศิลา ได้ออกไปแก้ไขให้แล้วนะครับ แนวทางแรกรองนายกฯ มีแนวคิดจะ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน คือบ่อพักน้ าเสีย ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน และมีรอง
นายกฯควบคุมการดูแล ว่าขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร งบประมาณนั้นไม่น่ามี
ปัญหานะครับ เพราะวัสดุของกองช่างฯมีอยู่แล้ว คาดว่าจะได้ผล และมีการแจ้งท า
หนังสือถึงชุมชนนั้นด้วย จะได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ถ้าท าระบบนี้ไม่
ได้ผล จะมีการท าท่อระบบน้ าเสียต่อไป ประปาค าเมย ประปาหนองสระบัว จะมี
การแก้ไขต่อไป  

 -คอนกรีตเสริมเหล็ก จะประสานกองช่างเร่งด าเนินการต่อไป 
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รองนายกเทศมนตรีฯ (นายอนูน อุทิศหนองแวง) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม 
กระผมนายอนูน อุทิศหนองแวง รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา เกี่ยวกับน้ าเสีย
ของชุมชนท่าศิลาที่มีการร้องเรียน มีการเสนองบประมาณเพ่ือท าท่อระบายน้ าเสีย
ต่อไป แต่ช่วงนี้ยังเป็นฤดูแล้ง น่าจะท าบ่อบ าบัดน้ าเสียก่อน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
เพราะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี สามารถก าจัดน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง น้ าเสีย อีกต่อไป  

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ
ผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม กระผม นายอาทิตย์ จักษุจินดา นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าศิลา ทุกปัญหามีทางแก้ไข เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาปรึกษากันหาทางออก
ร่วมกัน น้ าเสียน้ าเน่าเหม็น หรือน้ าประปาก็ร่วมกันช่วย บางพ้ืนที่ไม่มีน้ าก็มีการส่ง
น้ าให้พ่ีน้องในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างตอนนี้ชุมชน เขต 2 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนพ่ีน้องประชาชน เขต 1 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้าง  
ก็เลยเกิดการล่าช้าในการด าเนินการ และเกิดปัญหาในเขต อุดมพัฒนา ท่าดินแดง 
เกิดการติดตั้งที่ผิดจุดผิดที่ บางพ้ืนที่ติดตั้งถี่เกินไป สามารถแก้ไขย้ายการติดตั้งใหม่
ได้นะครับ แต่ก็จะมีการติดต่อไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดินเพ่ือด าเนินการ
ใหม่อีกครั้ง 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีผู้เข้าประชุมจะเสนอแนะ สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มี บัดนี้ได้ด าเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี 
2563 ก าหนดประชุมครั้งต่อไปหากมีการก าหนดเรียบร้อยแล้ว จักได้แจ้งไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา และประชาชนให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมต่อไป 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา .......13.25...น. 
 

ลงชื่อ                วรรณวิษา 
(นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์) ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

          ลงชื่อ       อุทัย 
(นายอุทัย จันทร์ใส) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

ลงชื่อ    
(นายเริง ดวงแก้ว) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 


